

Số: 30 /TB-HĐND

Hiếu Liêm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát của Ban Pháp chế về “Công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hiếu Liêm” năm 2023

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-HĐND, ngày 04/8/2023 của Ban Pháp chế HĐND xã về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã năm 2023; Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát về “Công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hiếu Liêm” năm 2023;

Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Ban Pháp chế HĐND xã nhận xét về kết quả giám sát, cụ thể như sau:

I. Về kết quả giám sát

1. Những mặt làm được

Về kết quả triển khai các văn bản thực hiện: Trong 9 tháng đầu năm, Công an xã có xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và cập nhật các văn bản của Tỉnh, Huyện đầy đủ triển khai kịp thời và đồng bộ đảm bảo quy định, triển khai thực hiện đến các đoàn thể và các ấp; ban hành thông báo phân công nhiệm vụ thành viên phụ trách lĩnh vực về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Về kết quả tuyên truyền: Có sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn cướp tài sản, lừa đảo qua mạng... Bên cạnh đó, tuyên truyền kiến thức phòng chống tệ nạn ma túy cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã; phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức phát 2.500 tờ rơi và tổ chức tuyên truyền tại các ấp; Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã; các trang mạng xã hội do các ngành, đoàn thể quản lý và niêm yết tại văn phòng các ấp

Kết quả xử lý về lĩnh vực ANTT: Phát hiện 12 vụ/27 đối tượng. Công an xã đã chuyển cơ quan Cảnh sát Công an huyện Bắc Tân Uyên thụ lý giải quyết 03 vụ/07 đối tượng. Tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính tại địa phương: 09 vụ/20 đối tượng, tổng số tiền xử phạt là 47.500.000 đồng.



Kết quả về lĩnh vực TTATGT: Phát hiện 118 trường hợp vi phạm, tạm giữ 52 xe mô tô, 36 giấy đăng ký xe. Công an xã đã nhắc nhở 30 trường hợp, ra quyết định xử phạt 88 trường hợp với tổng số tiền 120.000.000 đồng.

Kết quả về lĩnh vực cư trú: Phát hiện 206 trường hợp vi phạm chưa thực hiện đúng về quy định đăng ký cư trú, nhắc nhở 167 trường hợp, Công an xã ra quyết định xử phạt 39 trường hợp với tổng số tiền 29.250.000 đồng

2. Những mặt còn hạn chế

Một số kế hoạch vô số trễ so với thời gian triển khai, đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Trong thời gian qua tình hình sử dụng trái pháp chất ma túy, trộm cướp xảy ra 10 vụ tăng 4 vụ so với cùng kỳ.

Các hồ sơ quyết định xử phạt chưa ký, chưa có số, ngày, tháng còn thiếu, đề nghị ghi cho đầy đủ đúng theo quy định. Còn 02 trường hợp chưa chấp hành nộp phạt theo quy định.

Công tác phối hợp với các đoàn thể trong thời gian qua có lúc chưa chặt chẽ.

II. Những nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện

Từ cơ sở những mặt làm được và hạn chế nêu trên, Ban Pháp chế HĐND xã yêu cầu Công an xã tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục các hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời xây dựng phương án nhằm ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là sử dụng và mua bán chất ma túy để người dân nắm bắt được những tác hại do ma túy gây ra.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất.

Phối hợp với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức các hội thi hoặc tổ chức tuyên truyền trực tiếp về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua trên địa bàn xã.

Tăng cường phối hợp với Công an ấp, đội dân phòng, Tổ nhân dân tự quản trong việc nắm bắt tình hình, đặc biệt vào dịp Lễ, tết, sự kiện chính trị của địa phương...

Thực hiện nghiêm yết công khai đầy đủ các văn bản về Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP và những văn bản mới để người dân được biết tại văn phòng các ấp để người dân nắm.

Trên đây là Thông báo kết luận giám sát về “*Công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hiếu Liêm*” năm 2023. Ban Pháp chế HĐND xã yêu cầu Công an xã cần phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế nêu trên. Quá trình thực hiện, có vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực HĐND xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Các thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu: HS, VP HĐND xã.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Diễm Phương

